

ด่วนที่สุด



ที่ กต ๐๗๐๓/๗๒๒

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Food Security Roadmap Toward 2030)

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๑๘/๒๓๓๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๐๗๐๓/๖๐๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอรับความเห็นต่อร่างแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Food Security Roadmap Toward 2030) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

๑. ประเด็นสาระสำคัญและถ้อยคำ

๑.๑ ร่างแผนงานฯ มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดรายละเอียดของการดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค โดยกำหนดประเด็นสำคัญ ๕ ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรม ผลิตภาพ ความครอบคลุม ความยั่งยืน และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการกำหนดแผนงานและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ อาทิ การจัดทำ Food Security Digital Plan การแบ่งปันข้อมูลผ่านทาง Asia Pacific Information Platform on Food Security และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายตามเอกสารวิสัยทัศน์ปุตตราจายาของเอเปค ค.ศ. ๒๐๔๐ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญ (Priorities) ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระและถ้อยคำโดยรวมของร่างแผนงานฯ หากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากร่างแผนงานฯ ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับแก้ได้ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อพิจารณา ดังนี้

๑.๒.๑ วรรค ๑๓ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่มียกเว้นให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอปรับแก้ถ้อยคำ เป็น “We are committed to inclusivity and, thus, in addition to the actions below, we will also undertake to promote diversity....”

๑.๒.๒ วรรค ๑๕ ที่ระบุถึงความร่วมมือในการแบ่งปันงานวิจัยนั้น อาจมีนัยเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดร่วมกันต่อไป ดังนั้น จึงอาจพิจารณาระบุว่าการแบ่งปันงานวิจัยดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของหลักความสมัครใจ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับที่ระบุไว้ในวรรค ๘ (อี) และวรรค ๑๖ (เอ) ของร่างแผนงานฯ โดยพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำ เป็น “..., including by voluntarily sharing research and practical strategies....”

๑.๒.๓ วรรค ๑๖ (เอฟ) ที่กำหนดว่า สมาชิกเอเปคจะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ ด้านเกษตรกรรมที่นำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบกิจการ คิดเป็นร้อยละ ๕ นั้น เป็นประเด็นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในร่างแผนงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีข้อขัดข้อง

๒. ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่ร่างแผนงานฯ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินความร่วมมือ ด้านความมั่นคงอาหารระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ระบุไว้ใน ร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคที่กระทรวงการต่างประเทศเคยให้ข้อพิจารณาแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีได้มีรูปแบบ ถ้อยคำ หรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการลงนามในร่างแผนงานดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นต้อง พิจารณาเกี่ยวกับมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชตชาย ไข่วิทย์)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐๗ (ดูลินต์)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th